



มร.ลพ. ร่วมประชุม ทบทวน วางแผน และปรับปรุง เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ และนายวรการ เนือยทอง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การทบทวน วางแผนและปรับปรุง เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี" โดยที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวมัทนา เจริญศรี ที่ปรึกษาสังกงบประมาณ และคณะ บรรยายในหัวข้อ "การทบทวน วางแผนและปรับปรุง เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี" รายละเอียดของการบรรยายประกอบด้วย ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ กระบวนการงบประมาณ Spending Review Value for Money (VFM) ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลักษณะของตัวชี้วัดความสำเร็จที่ดี และการกำหนดค่าเป้าหมาย พร้อมกันนี้ผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้นำเสนอตัวชี้วัดผลผลิตโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8 โครงการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไข ก่อนการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี พ.ศ. 2547

มร.ลพ. จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง "การถ่ายทอดประสบการณ์ สู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

รศ.ดร.ปรีเยศ ลิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง "การถ่ายทอดประสบการณ์ สู่ตำแหน่งทางวิชาการ" เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานทางวิชาการ ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในการยื่นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมกว่า 150 คน





มร.ลป. จัดกิจกรรมปลูกข้าวอินทรีย์ แบบนาโยน ประจำปี 2566



เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตรา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ และ ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สมาชิกจิตอาสา พระราชทานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวอินทรีย์ แบบนาโยน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ (อุทยานวิถีพอเพียง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ "การปลูกข้าวนาโยน" ในครั้งนี้ใช้ข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 ในการปลูก โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมทักษะ ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ในการปลูกข้าวอินทรีย์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน



กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และองค์การบริหารนักศึกษา ร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ประกัน นักวิชาการศึกษา นายโยธิน นิรัสสัย นายกองคณาธิการบริหารนักศึกษา นางสาวลิตาภัทร ปันปินตา ที่ปรึกษากองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้นำนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ดวงพร ภูษะกา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนนครินทร์ ให้การต้อนรับ และนายกันตภณ ครอบทรัพย์ ประธานสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กล่าวรายงาน

ในการนี้ได้จัดการประชุมรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เรื่องการยกระดับการพัฒนานักศึกษานอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี บรรยายในหัวข้อ Up Skill ครอบครัวยุคใหม่ และได้รับเกียรติจากนายพรรคดี ทรัพย์สมบัติ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายฤกษ์ ค่ำตัน หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างทีมงาน "สามัคคีคือพลัง" กิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และกิจกรรมการสืบสานประเพณีไทย "ถวายเทียนจำนำพรรษา"





มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยทำงาน จังหวัดลำปาง



ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยทำงาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารือการดำเนินงานให้คนลำปางในวัยทำงานมีสุขภาพดี ประเด็นในการขับเคลื่อนและแผนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน (Working Group) จังหวัดลำปาง โดยการจัดตั้ง "สถานีสสุขภาพ" (Health Station) ในปัจจุบันมีสถานศึกษาในจังหวัดลำปางจำนวน 4 แห่งร่วมดำเนินการ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดลำปาง (พขจ.)

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566



อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 โดยจัดการประชุมในรูปแบบผสมผสาน Online และ Onsite ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการจากอาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมหารือและรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วยการรายงานผลอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก การรายงานผลอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และหลักสูตร บช.บ. สาขาวิชาโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต

"สถานีสสุขภาพ" (Happiness station)

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

เวลา 17:00-19:00 น. | ณ ลานสนามหญ้า อาคาร 45 คณะพยาบาลศาสตร์

ฟรี!! พบกับกิจกรรมมากมาย

- การแสดงดนตรีป๊อป (นักศึกษาสาขาดนตรี)
- กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
- กิจกรรมสอยดาวสาวเดือน
- ของที่ระลึก และรางวัลอีกมากมาย

รับชมวงกิจกรรม 3 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 45

เปิดจอง เสื้อ **FRESHY**

ราคา 290 บาท

สั่งซื้อได้ที่

องค์กรบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | LPRUSO@GMAIL.COM



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสาวณัฐนิตา ชันนาแล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลสอนนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้อน ระดับอนุบาล - ม.3 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน เสริมความรู้ จัดหมวดหนังสือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนพิเศษ ได้เรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย สวยงาม และน่าเรียนรู้



สวท.ร่วมหารือกับ บริษัท AIS และร่วมลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง (Digital Citizenship) และพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" แก่บุคลากรและนักศึกษา



เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผศ.ชัยวุฒิ โกเมต รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ น.ส.วิลาสินี สำเนียง นักวิชาการการศึกษา ว่าที่ ร.ต.วชิระ นันตี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ว่าที่ ร.ต.ปิยะพันธ์ มุลเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคลากร ร่วมประชุมกับตัวแทนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และร่วมลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง (Digital Citizenship) และพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" แก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกเพศทุกวัย ณ ห้องประชุมสรวงเงิน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อสร้างทักษะและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากการใช้งานบนโลกไซเบอร์ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนคนไทย ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างไม่จำกัดเวลา และสถานที่ เพียงมีอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกเครือข่าย เมื่อเรียนผ่านหลักสูตรจะได้รับ E-Certificate เป็นการรับรองเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าถึงทักษะและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากการใช้งานบนโลกไซเบอร์





คณะวิทย์ฯ มร.ลป. ร่วมรายการเข้านี้ที่ภาคเหนือ ปชส. การจัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 66

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรายการเข้านี้ที่ภาคเหนือ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 66 โดยได้รับเกียรติจากนายธีระพงษ์ โลหะวัชระ และนางสาว หทัยชนก สมมิตร ดำเนินรายการ

งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบนิทรรศการของนักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนในจังหวัดลำปางและภาคเหนือ ประกอบด้วย การแข่งขัน E - Sport : ROV ตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ การพูดทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว โครงการวิทยาศาสตร์ โครงการคอมพิวเตอร์ ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จรวดขวดน้ำ การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ A - MATH การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ได้มีการแข่งขันสื่อการสอนฯ ของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอีกด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-241052 (ในวันและเวลาราชการ)



คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. รับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565



ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะ ประธานสาขาวิชา ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนผู้ช่วยบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องสลุเงิน ชั้น 5 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยณรงค์ ชันผืนกั อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผศ.น.อ.ดร.จงชัย อยู่ภูยาติวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นกรรมการ ผศ.ชนันภาณูจน์ สุวรรณเรือง เป็นกรรมการและเลขานุการ และคุณนราทิพย์ เชื้อผู้ดี เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมินในครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้กับคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์มีผลประเมินผ่านในระดับดีมาก ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์จะได้มีการนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป






**กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖**

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2566
บัณฑิตฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ 11 ธันวาคม 2566
พิธีแสดงความยินดีบัณฑิตและการถ่ายภาพหมู่

วันที่ 13 ธันวาคม 2566
บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ณ หอประชุมที่ปิงครรัสมิ์โชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แมริ่น อ่าเกอแมริ่น จังหวัดเชียงใหม่




หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอเชิญคุณอาจารย์ และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ของคณกรุ่นใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม

**การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง**

**"รู้จักอาชีพ Creator
เพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์"**

วิทยากรโดย
คุณรัชชา สติตรองธรรม หรืออ้ายเนย
จากเพจบุ๊ทเพลง ตะลอนตะหลอด : ชาติพันธุ์ลำปาง-แพร่
สื่ออิสระภาคเหนือ

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

Follow

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการตัดคัตมี
แนวสายส่งแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงกำหนด **ดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ทั้งหมด**

28 ก.ค. 2566 (เวลา 09.00 - 13.00 น.)

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอเชิญคุณอาจารย์ และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ของคณกรุ่นใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม

**การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ
ออนไลน์ เรื่อง**

**Introduction To
TikToker**

**: ภาษาไทยสู่สื่อกลิตสุดปัง ที่
Content Creator ยุคใหม่ต้องมี**

วิทยากรโดย
คุณศุภกร อินธิสุนทร หรืออ้ายลิกไนซ์
TIKTOKER จากช่อง LEEMING1105 ล้านหินลิกไนซ์

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00-17.00 น.

Live

**#HASHTAG
กยศ.**

ของรางวัล
สุดพิเศษ

กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

กยศ.รวมใจ ปีที่ 10 "ปันโลศิต ต่อชีวิตเหมือนมนุษย์"
เมียงโพสดีภาพและข้อความพร้อมติด hashtag# ของงานคือ

#กยศรวมใจปีที่10 #บริจาคเลือดกับกยศLPRU

งานกยศ. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



สำนักวิทยบริการฯ เปิด

**5 หลักสูตร
บทเรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ 24 ชม. ที่ไหน...ก็ได้

สำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชมวิดีโอการสอน ทำแบบฝึกหัดก่อน-หลังเรียน สอบผ่านรับวุฒิปดแบบดิจิทัล
และรับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง

ฟรี

**ITA LPRU
2023**

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนาธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Growth & Goals เดินโตสู่เป้าหมาย

**NO GIFT
Policy**
"จตฺโห จตฺริบ"

